

เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการเปิดบัญชีเดินสะพัดเงินตราต่างประเทศ

1. ในการสั่งจ่ายหรือถอนเงินด้วยเช็ค ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้เช็คซึ่งธนาคารมอบให้ใช้สำหรับแต่ละบัญชีเดินสะพัดเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของธนาคารที่มีอยู่ในขณะนี้หรือที่อาจมีการประกาศหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามที่ธนาคารเห็นสมควร และจะใช้เช็คอื่นใดหรือเช็คของผู้ขอใช้บริการรายอื่นสั่งจ่ายเงินไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ขอใช้บริการอาจสั่งจ่ายหรือถอนเงินโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การทำคำสั่งให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ตามแต่จะตกลงไว้กับธนาคารต่อไป
 2. ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือให้ยกเลิกการใช้ตราประทับ/ตราธน/ตราสี เป็นส่วนหนึ่งของการสั่งจ่ายเช็ค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินตามเช็คด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive System : ICAS) โดยให้มีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเท่านั้น ดังนั้น หากผู้ขอใช้บริการกำหนดเงื่อนไขการสั่งจ่ายเช็ค โดยไม่ต้องประทับตรา ซึ่งแตกต่างจากเงื่อนไขในหนังสือรับรองนิติบุคคลแล้ว ผู้ขอใช้บริการขอยืนยันรับรองว่า การสั่งจ่ายเช็คโดยไม่ประทับตรา มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ
 3. ถ้าเช็คที่สั่งจ่ายปรากฏการขีดฆ่า และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความสำคัญในเช็ค เช่น วันที่สั่งจ่าย จำนวนเงิน หรือผู้รับเงิน ผู้ขอใช้บริการจะต้องลงลายมือชื่อเพิ่มเติมตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 9. ของเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้บริการของธนาคารและการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทุกประเภท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขทั่วไป”) กำกับข้อความที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
 4. ในกรณีที่มีผู้ทรงนำเช็คของผู้ขอใช้บริการมาขึ้นเงินพร้อมกันหลายฉบับโดยในขณะนั้นเงินคงเหลือในบัญชีเดินสะพัดเงินตราต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการมีไม่พอจ่ายได้ครบถ้วนทุกฉบับ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้อยู่ในดุลพินิจของ ธนาคารแต่ผู้เดียวที่จะพิจารณาว่าเช็คฉบับใดสมควรจะจ่ายเงินหรือไม่ตามลำดับก่อนหลังเช่นใดก็ได้
 5. ในกรณีที่ธนาคารเห็นว่าเช็คที่มีผู้นำมาขึ้นเงินสดมีพิรุณ หรือน่าสงสัย ธนาคารอาจจะรับการจ่ายเงินตามเช็คดังกล่าวก็ได้ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการระงับการจ่ายเงินนั้นโดยสิ้นเชิง
 6. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีหนี้กับธนาคารอันเนื่องมาจากการที่ธนาคารได้ผ่อนผันจ่ายเงินจากบัญชีเดินสะพัดเงินตราต่างประเทศไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ทั้งที่เงินฝากคงเหลือในบัญชีเดินสะพัดเงินตราต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการมีไม่พอจ่ายตามเช็คที่นำขึ้นเงิน ซึ่งตามปกติธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงินเสียก็ได้ และ/หรือ จากการที่ผู้ขอใช้บริการนำเช็คเข้าบัญชีและในวันนำฝากนั้น ธนาคารได้ผ่อนผันจ่ายเงินส่วนหนึ่งหรือเต็มมูลค่าเช็คที่นำฝากนั้นให้ก่อนที่ธนาคารจะทราบผลการเรียกเก็บและต่อมาเช็คดังกล่าวถูกคืนมาโดยมีใช้เหตุผลจากความบกพร่องของธนาคาร และ/หรือ จากการที่ผู้ขอใช้บริการมีหนี้ความรับผิดชอบประเภทอื่นต่อธนาคาร ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินในบัญชีเดินสะพัดเงินตราต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการในขณะใด ๆ เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวของผู้ขอใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ และหากเงินในบัญชีเดินสะพัดเงินตราต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการมีไม่พอชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธินำหนี้ตามจำนวนที่ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบดังกล่าวลงจ่ายในบัญชีเดินสะพัดเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารต่อไป และผู้ขอใช้บริการยินยอมเสียดอกเบี้ยทบต้นของจำนวนเงินที่เป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชี ตามประเพณีการคิดดอกเบี้ยในบัญชีเดินสะพัดของธนาคารพาณิชย์ในอัตราสูงสุด เว้นแต่เมื่อผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดนัดผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคำขอบัญชีเดินสะพัดเงินตราต่างประเทศ และ/หรือสัญญาที่เบิกเงินเกินบัญชีที่ผู้ขอใช้บริการทำไว้กับธนาคาร ผู้ขอใช้บริการยินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดผิดเงื่อนไขแทนอัตราสูงสุด นับแต่วันที่ผู้ขอใช้บริการเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีเป็นต้นไป
- อนึ่ง กรณีที่มีหนี้ของผู้ขอใช้บริการเกิดขึ้นตามวรรคก่อน ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารดำเนินการตามข้อ 12. ของเงื่อนไขทั่วไปได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบก่อน
7. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมในการคืนเช็คในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้สั่งจ่ายเช็คโดยที่เงินคงเหลือในบัญชีไม่พอจ่ายหรือเกินวงเงินได้ตามอัตรา หลักเกณฑ์ และระเบียบที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งยินยอมให้ธนาคารปิดบัญชีเดินสะพัดเงินตราต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ธนาคารมีสิทธิหักเงินในบัญชีเดินสะพัดเงินตราต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการได้
 8. ในกรณีที่เช็คหาย หรือถูกลักไป ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบทันที ถ้าเป็นเช็คที่ผู้ขอใช้บริการได้ลงลายมือชื่อแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งหมายเลขเช็ค วันที่สั่งจ่าย ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ธนาคารทราบ พร้อมกับขอให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คนั้น และผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ บุคคลภายนอก ในความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ธนาคารได้ระงับการจ่ายเงินตามเช็คตามคำสั่งดังกล่าว

9. หากการแจ้งเช็คสูญหายของผู้ขอใช้บริการส่งถึงธนาคารล่าช้า และปรากฏว่าธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คนั้นก่อนที่จะรับทราบการสูญหายดังกล่าว หรือแม้ธนาคารจะได้จ่ายเงินหลังจากรับทราบการสูญหายนั้น แต่เป็นระยะเวลากระชั้นชิดกับที่ธนาคารได้จ่ายเงินไปตามเช็คนั้น เพราะธนาคารไม่อยู่ในวิสัยที่จะแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบได้ทันที ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ขอใช้บริการทั้งสิ้น
10. ผู้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษาเช็คไว้ในที่ปลอดภัย ในกรณีเช็คซึ่งผู้ขอใช้บริการยังมิได้สั่งจ่ายเกิดสูญหาย ไม่ว่าจะด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้ขอใช้บริการหรือไม่ก็ตาม และ/หรือ มีบุคคลใดที่ไม่สุจริตนำเช็คไปปลอมลายมือชื่อสั่งจ่าย หากมีความเสียหายอย่างใด ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ต่อผู้ขอใช้บริการทั้งสิ้น
11. ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้บริการของธนาคารและการเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท และเงื่อนไขนี้ทุกประการ